



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Kết quả kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIV



Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự họp tại hội trường.

Sau một tháng làm việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm (từ 23/10 đến 24/11/2017), kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIV đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng:

1. Về công tác lập pháp

Tại kỳ họp, Quốc hội đã thảo luận, thông qua 6 luật và cho ý kiến về 9

dự án luật. Các luật được thông qua có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước trong các lĩnh vực quy hoạch, quản lý nợ công, tái cơ cấu các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu; phát triển lâm nghiệp, thủy sản; tăng cường, thúc đẩy công tác đối ngoại trong tình hình mới. Việc xem xét sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các luật tại kỳ họp

nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, thể chế hóa quy định của Hiến pháp, bảo đảm tính thống nhất với các luật mới được ban hành có liên quan, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế.

Các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống tham nhũng, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân...

2. Xem xét, quyết định các vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và các vấn đề quan trọng khác

Qua xem xét, thảo luận các báo cáo của Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước, Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ, các ngành, các cấp; tinh thần phấn đấu của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân đã khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017. Quốc hội cũng thẳng thắn chỉ ra những ưu điểm, kết quả đạt được và những hạn chế, bất cập trong

(Xem tiếp trang 4)

VŨ SƠN TÙNG

(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Làm việc với Công ty Petronas (Malaysia)

Sáng ngày 24/11, UBND tỉnh làm việc với Công ty Petronas (Malaysia) do ông Shariff Kader, Tổng giám đốc Công ty làm Trưởng đoàn về dự án mỏ khí Thái Bình. Đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về công tác phối hợp vận hành trong triển khai dự án mỏ khí Thái Bình. Ông Shariff Kader cảm ơn và đánh giá cao tiềm năng, thế mạnh của tỉnh cũng như sự quan tâm, hỗ trợ của Thái Bình trong quá trình Công ty triển khai thực

hiện dự án. Ông cũng tin tưởng kết quả buổi làm việc sẽ giúp các bên tiếp tục phát triển bền vững trong thời gian tới vì lợi ích chung, đồng thời cam kết Công ty sẽ cung cấp đủ khí cho các doanh nghiệp sử dụng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh giới thiệu với Đoàn về tiềm năng thu hồi dầu từ nói chung và tiềm năng về dầu khí nói riêng của tỉnh. Đồng chí đánh giá cao quyết định đầu tư của Công ty cũng như hiệu quả hoạt động của dự án mỏ khí Thái Bình

(Xem tiếp trang 4)

NGỌC MAI



Hệ thống dẫn khí của Xí nghiệp phân phối khí thấp áp miền Bắc.

Ảnh: QUỐC CƯỜNG

Đầu tư 709 tỷ đồng phát triển nuôi tôm nước lợ

Nhằm tiếp tục khai thác có hiệu quả, phát triển bền vững nuôi tôm nước lợ trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt đề án phát triển nuôi tôm nước lợ giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Theo đó, dự kiến tổng vốn đầu tư thực hiện đề án là 709 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách trung ương 271 tỷ đồng; ngân sách tỉnh 37 tỷ đồng; các nguồn hợp pháp khác 401 tỷ đồng. Đối với vốn trung ương sử dụng cải tạo nâng cấp, đầu tư mới cơ sở hạ tầng vùng sản xuất giống, vùng nuôi tôm tập trung. Nguồn vốn địa phương được bố trí kinh phí quan trắc, cảnh báo môi trường, giám sát dịch bệnh, hiệu chỉnh máy móc thiết bị, chuyển giao khoa học công nghệ, mô hình trình diễn, xúc tiến thương mại, tham quan học tập kinh nghiệm quản lý sản xuất. Các nguồn vốn khác (nguồn vốn xã hội hóa, vốn tự có, vốn vay của các tổ chức tín dụng, vốn huy động trong nhân dân...) sử dụng cải tạo, nâng cấp, đầu tư mới hạ tầng cơ sở nuôi tôm, mua tôm giống, thức ăn, máy móc thiết bị, điện, thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học, các công trình phụ trợ... Nguồn vốn đầu tư được phân theo 2 giai đoạn: giai đoạn 2017 - 2020 đầu tư 311 tỷ đồng, giai đoạn 2021 - 2025 đầu tư 398 tỷ đồng.

PHAN ANH

Sơ kết mô hình nuôi cá rô phi theo VietGAP

Sáng ngày 24/11, tại Thái Bình, Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức hội thảo sơ kết dự án xây dựng mô hình liên kết nuôi cá rô phi theo VietGAP gắn với tiêu thụ sản phẩm năm 2016 - 2017.

Năm 2016, Trung tâm Khuyến nông quốc gia thực hiện mô hình tại Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa và Nghệ An, qua đánh giá cho thấy mô hình đã vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra về tỷ lệ sống, năng suất, kích cỡ cá thu hoạch..., thu lãi 94,8 triệu đồng/ha, hiệu quả kinh tế tăng ít nhất 15% so với ngoài mô hình. Năm 2017, 7 mô hình tiếp tục được triển khai tại Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, quy mô 3ha/mô hình, mục tiêu có khoảng 70% số hộ nuôi được cấp giấy chứng nhận nuôi cá rô phi theo VietGAP. Riêng ở Thái Bình, qua sơ kết tại 3 hộ tham gia cho thấy mô hình giúp người chăn nuôi phát triển bền vững: tạo ra sản phẩm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; khả năng nhân rộng mô hình lên 20ha.

- Cá rô phi là đối tượng ăn tạp, dễ nuôi, ít dịch bệnh, thịt thơm ngon, có giá trị kinh tế cao được thị trường ưa chuộng.

- Theo Quyết định số 1639/QĐ-BNN-TCST ngày 5/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phê duyệt quy hoạch phát triển cá rô phi đến năm 2020, diện tích nuôi cá rô phi của cả nước đạt 33.000ha; cá lồng đạt 1,5 triệu m³; sản lượng 300.000 tấn, trong đó 50 - 60% được xuất khẩu. Đến năm 2030, diện tích nuôi cá rô phi của cả nước đạt 400.000ha, cá lồng đạt 1,8 triệu m³, sản lượng nuôi đạt 400.000 tấn, trong đó 50% được xuất khẩu.

LƯU NGÂN

Tuyên truyền tiết kiệm năng lượng

Sáng ngày 24/11, Trung tâm Khuyến nông - Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) tổ chức hội nghị tuyên truyền chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã Hồng Thái (Kiến Xương).

Hội nghị đã tập trung giới thiệu các văn bản pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và các thiết bị tiết kiệm năng lượng trong gia đình. Thông qua hội nghị nhằm tuyên truyền về mục đích của việc sử dụng tiết kiệm nguồn năng lượng, nhất là nguồn điện năng trong sinh hoạt gia đình và trong phát triển nghề. Từ đó, giúp cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giảm chi phí cho các gia đình, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

THU THỦY

Hội thảo triển khai dự án giáo dục và đào tạo nhân lực cải cách hệ thống y tế

Sáng ngày 24/11, Sở Y tế phối hợp với Ban Quản lý dự án HPET, Bộ Y tế tổ chức hội thảo triển khai dự án giáo dục và đào tạo nhân lực y tế cải cách hệ thống y tế (dự án HPET). Đại diện lãnh đạo các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế và các trường đại học, cao đẳng y được trong khu vực dự hội thảo.

Dự án HPET được triển khai tại Thái Bình với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực y tế và năng lực quản lý của cán bộ y tế, từ đó đẩy mạnh phát triển toàn diện hệ thống y tế, chất lượng dịch vụ y tế các tuyến, đặc biệt là tại các trạm y tế, là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Dự án cũng nhấn mạnh đến việc tăng cường năng lực y tế tuyến cơ sở nhằm giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, hỗ trợ nhân lực cho các vùng khó khăn và phát triển mô hình bác sĩ gia đình trên địa bàn tỉnh.

Sau khi nghe giới thiệu về dự án, kế hoạch triển khai dự án, hợp phần thực hiện dự án, các đại biểu đã thảo luận về thuận lợi, khó khăn, đề xuất những giải pháp nhằm triển khai thực hiện dự án đạt nhiều kết quả.

HÀ ANH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT THÁI BÌNH Ngày hội hiến máu tình nguyện



Sáng ngày 24/11, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình phối hợp với Khoa Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2017.

Vượt qua giá lạnh của thời tiết, với tinh thần sẵn sàng sẻ chia vì cộng đồng, ngay từ sáng sớm, gần 50 cán bộ, giáo viên, đoàn viên thanh niên, sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình đã đăng ký tham gia hiến máu. Những giọt máu hiến tặng sẽ được chuyển về kho dự trữ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh phục vụ công tác cấp cứu, điều trị.

HOÀNG LANH

THÁI THỤY

Cần chủ động phòng, chống rét cho thủy sản

(Xem trang 2)



Hộ nuôi tôm công nghiệp tại xã Thái Thượng (Thái Thụy).

HƯNG HÀ Chung tay chăm lo cho người nghèo

Trang 3

Xây dựng địa bàn vững mạnh

Trang 4